



## อย่าทำล้อเล่น

เหลืออีกเพียง 20 วัน มหกรรมฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพ จะระเบิดแห่งความมันกันแล้วคอบอลทั่วโลก จับจ้องลุ้นผลการถ่ายทอดสดผ่านจอโทรทัศน์เหมือนทุก 4 ปี!!

เพราะนี่คือกีฬาอันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาติฝังแน่นอยู่ในสายเลือดแฟนบอลชนิดขาดไม่ได้

แต่ประเทศไทยยังคงยุ่งอึ้งตึ้งยังไม่เลิก เพราะถึงวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครจะรับหน้าที่ "เจ้าภาพ" ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกครั้งนี้??

วันก่อน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฐานะกำกับดูแลการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ให้คำมั่นกับ



คนไทยแล้วว่า จะต้องได้ดูการถ่ายทอดสดทุกแมตช์แน่นอน!!

"บ๊ิกบ๊อม" กำชับให้ กกท. ไปตกลงกับ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ถึงรายละเอียดในการซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสด ดร. ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าฯ กกท. และ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. ก็ได้หารือกันแล้ว แต่ยังไม่มีความชัดเจน??!!

โดยเฉพาะเรื่องของกองทุน USO หรือกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ของ กสทช. จะเอามาใช้ในการนี้ได้หรือไม่ หรือจะต้องดึงภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนเงินค่าลิขสิทธิ์ ขอบอกว่าหากยิ่งล่าช้าเพราะยังไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไร รัฐบาลเองจะเสียศูนย์ เพราะตอนนี้ก็ถูกวิจารณ์ในทางลบมากมายอยู่แล้ว กสทช. เองนั่นแหละที่จะต้องรับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพงานนี้อย่าลืมหันด้วยว่าตัวเองเป็นคนออกกฎ "มีสต์แฮฟ" (Must Have) ระบุ 7 ชนิดมหกรรมกีฬาที่คนไทยจะต้องได้ดู การถ่ายทอดฟรี

กฎเหล็กนี้เองทำให้ภาคเอกชนระดับ บิ๊กเบิ้มในไทย ไม่กล้าลงทุนหอบเงินไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจากฟีฟ่า (สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ) เพราะขาดทุนเห็นๆ เมื่อมันเป็นเช่นนั้น... กสทช. จะต้องควักเงินกองทุน USO มาจัดการซื้อลิขสิทธิ์ด้วยตัวเอง บิดพลิ้วเป็นอันไม่ได้

หากคนไทยไม่ได้ดูฟุตบอลโลก รัฐบาล โดนกันค่าจมนินแน่!!

**"แจ๋วริบจ๋อ"**

# กกท.ลุยเต็มกำลัง ยิ่งสดฟุตบอลโลก

กกท.เดินหน้าเต็มกำลังประสานงาน  
รอบทิศ ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022  
จากกาตาร์ “บิกก้อง” ★ มีต่อหน้า 14

## กกท.ลุย ☆ ต่อจากหน้า 13

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยเวลานี้ได้เจรจาพูดคุยกับทางเอเยนต์ถ่ายทอดสดตัวแทนกีฬาต่อเนื่อง มีการเสนอรายละเอียดความพร้อมและข้อจำกัดของไทย

ความคืบหน้าการดำเนินการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโลก 2022 ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2565 ที่ประเทศกาตาร์ ซึ่งถึงเวลานี้เหลือเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ก็จะเปิดฉากฟาดแข้งกันแล้ว แต่สำหรับไทย หนึ่งในประเทศที่มีความนิยมชมชอบและคลั่งไคล้การชมฟุตบอลมากที่สุดอีกชาติหนึ่งในอาเซียน ยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ทำให้แฟนบอลชาวไทยยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้รับชมกันหรือไม่อย่างไร และในช่องทางใดบ้าง

ล่าสุด “บิกก้อง” ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. แห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่าตอนนี้ กกท. กำลังทำงานอย่างหนัก ประสานงานทุกด้านอย่างเต็มที่ ตามแนวทางของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด กกท. ที่ต้องการให้ชาวไทยได้ชมฟุตบอลโลกครั้งนี้แบบฟรีๆ โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้เจรจาพูดคุยกับทางเอเยนต์ถ่ายทอดสดตัวแทนกีฬาต่อเนื่อง มีการเสนอรายละเอียดความพร้อมและข้อจำกัดของไทย ที่ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายทาง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ กกท. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงออกกันไปแล้ว ซึ่งน่าจะมีความคืบหน้ากลับมาในวันถัดไป ขณะที่อีกทางก็ได้ส่งข้อมูลให้ กสทช. รับทราบควบคู่กันไปแล้ว

คาดภายในสัปดาห์นี้ตัดถ่ายทอดสดครั้งนี้น่าจะเรียบร้อย ด้านข้อมูลเบื้องต้นของชาติอาเซียน มี 8 ประเทศที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ไปแล้ว โดย

บรูไนจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Kristal-Astro, กัมพูชา ผ่านทางช่อง TVK, ติมอร์ตะวันออก ผ่านทางช่อง ETO-Telco, อินโดนีเซีย ผ่านทางช่อง Emtek, ฟิลิปปินส์ ผ่านทาง TAP DMV, สิงคโปร์ ผ่านทาง MediaCorp, Singtel, StarHub, เวียดนาม ผ่านทาง VTV, มาเลเซีย ผ่านทาง Astro และ RTM โดยในส่วนของไทย, สเปน,ลาว และเมียนมา ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ ในอาเซียนชาติต่างๆ จำนวนนี้มีที่ซื้อโดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล ได้แก่ มาเลเซีย, เวียดนาม และกัมพูชา ยกตัวอย่าง เวียดนาม โดย VTV ประกาศซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 เป็นเงินถึง 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 532 ล้านบาท ส่วนมาเลเซียซื้อลิขสิทธิ์ด้วยตัวเงินประมาณ 32.5 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 261 ล้านบาท จะถ่ายทอดสดฟรีทางช่อง RTM จำนวน 41 แมตช์

ส่วนที่เป็นภาคเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ แต่กีฬาระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องมีถ่ายทอดสดให้ประชาชนสามารถรับชมได้ด้วยตัวอย่างสิงคโปร์จะถ่ายทอดผ่านสตรีมมิ่ง โดย StarHub และ Singtel สนนราคา 64 แมตช์อยู่ที่ 98 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือประมาณ 2,636 บาท แต่จะถ่ายทอดแบบฟรี ทุเออร์ในแมตช์สำคัญ 9 แมตช์ ทาง MediaCorp ช่อง 5 ประกอบด้วย นัดเปิดสนาม กาตาร์ พบ เอกวาดอร์ วันที่ 20 พฤศจิกายน, โปตุเกส พบ กานา วันที่ 24 พฤศจิกายน, เนเธอร์แลนด์ พบ เอกวาดอร์ วันที่ 25 พฤศจิกายน, อาร์เจนตินา พบ เม็กซิโก วันที่ 27 พฤศจิกายน, ญี่ปุ่น พบ ฝรั่งเศส วันที่ 30 พฤศจิกายน และกานา พบ อุรุกวัย วันที่ 2 ธันวาคม, 2 แมตช์รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ขณะที่ฟิลิปปินส์ ผ่านทาง TAP สามารถรับชมทุกแมตช์ผ่านระบบเปย์เปอร์วิวที่ 1,999 เปโซ หรือประมาณ 1,306 บาท

# เด็นหน้าเต็มกำลัง ยิ่งสดฟุตบอลโลก

กทท.เด็นหน้าเต็มกำลังประสานงานรอบทิศ  
 ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 จากกาตาร์ “บิกก้อง”  
 ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กทท. ★ มีต่อหน้า 14

## เด็นหน้า ☆ ต่อจากหน้า 13

เผย เวลานี้ได้เจรจาพูดคุยกับทางเอเย่นต์ถ่ายทอดสด  
 ตัวแทนฟีฟ่าต่อเนื่องมีการเสนอรายละเอียดความพร้อม  
 และข้อจำกัดของไทย ที่ต้องมีการประสานความ  
 ร่วมมือจากหลายทาง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ กทท.  
 และ กสทช. รวมถึงเอกชนไปแล้ว อีกทางก็ได้ส่ง  
 ข้อมูลให้ กสทช. รับทราบควบคู่กันไปด้วย คาดภายใน  
 สัปดาห์นี้ดีลถ่ายทอดสด 월드컵 ครั้งนี้ น่าจะเรียบร้อย  
 ด้านชาติอาเซียน 8 ประเทศต่างได้ลิขสิทธิ์กันไปแล้ว  
 ชื่อโดยภาครัฐและเอกชนก็มี สามารถดูได้ฟรีและ  
 เสียเงิน แตกต่างกันไป

ความลับหน้าการดำเนินการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์  
 ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโลก 2022 ระหว่างวันที่  
 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม 2565 ที่ประเทศกาตาร์  
 ซึ่งถึงเวลานี้เหลือเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ที่จะเปิดฉาก  
 ฟาดแข้งกันแล้ว แต่สำหรับไทย หนึ่งในประเทศ  
 ที่มีความนิยมชมชอบและคลั่งไคล้การชมฟุตบอล  
 มากที่สุดอีกชาติหนึ่งในอาเซียนยังคงไม่มีความชัดเจน  
 ในเรื่องของการคว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ทำให้แฟน  
 บอลชาวไทยยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้รับชมกัน  
 หรือไม่อย่างไร และในช่องทางใดบ้าง

ล่าสุด “บิกก้อง” ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ  
 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิดเผยว่า  
 ตอนนี้ กทท. กำลังทำงานอย่างหนัก ประสานงาน  
 ทุกด้านอย่างเต็มที่ ตามแนวทางของ พล.อ. ประวิตร  
 วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด  
 กทท. ที่ต้องการให้ชาวไทยได้ชมฟุตบอลโลกครั้งนี้  
 แบบฟรีๆ โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ได้เจรจา  
 พูดคุยกับทางเอเย่นต์ถ่ายทอดสดตัวแทนฟีฟ่าต่อเนื่อง  
 มีการเสนอรายละเอียดความพร้อม และข้อจำกัดของ  
 ไทย ที่ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายทาง  
 ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ กทท. และคณะกรรมการ  
 กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  
 โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงเอกชนไปแล้ว  
 ซึ่งน่าจะมีผลตอบรับกลับมาในวันถัดไป ขณะที่อีกทาง  
 ก็ได้ส่งข้อมูลให้ กสทช. รับทราบควบคู่กันไปแล้ว  
 คาดภายในสัปดาห์นี้ดีลถ่ายทอดสดครั้งนี้ น่าจะเรียบร้อย

ด้านข้อมูลเบื้องต้นของชาติอาเซียน มี 8  
 ประเทศที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ไปแล้ว โดย  
 บรูไนจะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Kristal-Astro,  
 กัมพูชา ผ่านทางช่อง TVK, ติมอร์ตะวันออก  
 ผ่านทางช่อง ETO-Telco, อินโดนีเซีย ผ่านทาง  
 ช่อง Emtek, ฟิลิปปินส์ ผ่านทาง TAP DMV,  
 สิงคโปร์ผ่านทาง MediaCorp, Singtel, StarHub,  
 เวียดนามผ่านทาง VTV, มาเลเซียผ่านทาง Astro  
 และ RTM โดยในส่วนของไทย, สปป.ลาว และ  
 เมียนมา ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์

ทั้งนี้ ในอาเซียนชาติต่างๆ จำนวนนี้มีที่ซื้อ  
 โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล ได้แก่ มาเลเซีย,  
 เวียดนาม และกัมพูชา ยกตัวอย่าง เวียดนาม โดย  
 VTV ประกาศซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 เป็น  
 เงินถึง 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 532  
 ล้านบาท ส่วนมาเลเซียซื้อลิขสิทธิ์ด้วยตัวเงินประมาณ  
 32.5 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 261 ล้านบาท จะ  
 ถ่ายทอดสดฟรีทางช่อง RTM จำนวน 41 แมตช์

ส่วนที่เป็นภาคเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ แต่ฟีฟ่า  
 ระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องมีถ่ายทอดสดให้ประชาชน  
 สามารถรับชมได้ด้วย ตัวอย่าง สิงคโปร์จะถ่ายทอดสด  
 ผ่านสตรีมมิง โดย StarHub และ Singtel สนราคา  
 64 แมตช์อยู่ที่ 98 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ  
 ประมาณ 2,636 บาท แต่จะถ่ายทอดแบบฟรี ทุเออร์  
 ในแมตช์สำคัญ 9 แมตช์ ทาง MediaCorp ช่อง 5  
 ประกอบด้วย นัดเปิดสนาม กาตาร์ พบ เอกวาดอร์  
 วันที่ 20 พฤศจิกายน, โปรตุเกส พบ กานา วันที่  
 24 พฤศจิกายน, เนเธอร์แลนด์ พบ เอกวาดอร์  
 วันที่ 25 พฤศจิกายน, อาร์เจนตินา พบ เม็กซิโก  
 วันที่ 27 พฤศจิกายน, ญี่ปุ่น พบ ฝรั่งเศส วันที่  
 30 พฤศจิกายน และ กานา พบ อุรุกวัย วันที่ 2  
 ธันวาคม, 2 แมตช์รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ  
 ขณะที่ฟิลิปปินส์ ผ่านทาง TAP สามารถรับชม  
 ทุกแมตช์ผ่านระบบเบย์เปอร์วิวที่ 1,999 เปโซ หรือ  
 ประมาณ 1,306 บาท

# เร่งจับตีสไลต์ในวิกนี้ ลิขสิทธิ์บอลโลก 'ก้องกักค' ประสานทุกด้าน, 8ชาติคือข.เรียบร้อย

## เร่งจับ

(ต่อจากหน้า 1)

กกท. ยังเดินหน้าเต็มกำลัง ประสานรอบทิศ หวังปิดตีสไลต์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ ให้ประชาชนชาวไทยได้ชมและเชียร์ ผู้ว่าการ กกท. เผยเวลานี้ยังมีการเจรจากับทางเอเยนต์ถ่ายทอดสดตัวแทนฟีฟ่าอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสนอรายละเอียด ความพร้อม และข้อจำกัดของไทย ที่ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายทาง ทั้งภาครัฐ กกท. และ กสทช. รวมถึงเอกชนไปแล้ว อีกทางได้ส่งข้อมูลให้ กสทช. รับทราบควบคู่กันไปด้วย คาดในสัปดาห์นี้ ตีสไลต์ถ่ายทอดจะเรียบร้อย ด้านชาติอาเซียน 8 ประเทศต่างได้ลิขสิทธิ์กันไปแล้ว ซึ่งมีการซื้อโดยภาครัฐและเอกชน โดยมีทั้งที่เปิดดูได้ฟรีและเสียเงิน โดยเหลือ ไทย, สปป.ลาว และ เมียนมา คือ 3 ชาติที่ยังไม่ได้บรรลุเจรจากว่าลิขสิทธิ์

ความคืบหน้าการดำเนินการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลโลก 2022 ระหว่าง 20 พ.ย.-18 ธ.ค. 65 ที่ประเทศกาตาร์ ซึ่งถึงเวลานี้ เหลือเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะเปิดฉากพาดแข้งกันแล้ว แต่สำหรับไทย หนึ่งในประเทศที่มีความนิยม

ชมชอบและคลั่งไคล้การชมฟุตบอลมากที่สุดอีกชาติหนึ่งในอาเซียน ยังคงไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการคว่ำลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ทำให้แฟนบอลชาวไทย ยังต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะได้รับชมกันหรือไม่ อย่างไร และในช่องทางใดบ้าง

ล่าสุด ดร.ก้องกักค ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เปิดเผยว่า ตอนนี้ กกท. กำลังทำงานอย่างหนักประสานงานทุกด้านอย่างเต็มที่ ตามแนวทางของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด กกท. ที่ต้องการให้ชาวไทยได้ชมฟุตบอลโลกครั้งนี้แบบฟรีๆ โดยเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 65 ได้เจรจายุติกับทางเอเยนต์ถ่ายทอดสด ตัวแทนฟีฟ่า ต่อเนื่อง มีการเสนอรายละเอียดความพร้อม และข้อจำกัดของไทยที่จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายทาง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ กกท. และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) รวมถึงเอกชน ไปแล้ว ซึ่งน่าจะมีผลตอบรับกลับมาในวันถัดไป ขณะที่อีกทางก็ได้ส่งข้อมูลให้ กสทช. รับทราบควบคู่กันไปแล้ว คาดภายใน

สัปดาห์นี้ตีสไลต์ถ่ายทอดสดครั้งนี้จะเรียบร้อยด้านข้อมูลเบื้องต้นของชาติอาเซียนมี 8 ประเทศ ที่ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 ไปแล้ว โดย บรูไน จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Kristal-Astro, กัมพูชา ผ่านทางช่อง TVK, ตีมอร์ตะวันออก ผ่านทางช่อง ETO-Telco, อินโดนีเซีย ผ่านทางช่อง Emtek, ฟิลิปปินส์ ผ่านทาง TAP DMV, สิงคโปร์ ผ่านทาง MediaCorp, Singtel, StarHub, เวียดนามผ่านทาง VTV, มาเลเซีย ผ่านทาง Astro และ RTM โดย ไทย, สปป.ลาว และ เมียนมา ยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ โดยในอาเซียนชาติต่างๆ ซื้อลิขสิทธิ์โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาล ได้แก่ มาเลเซีย, เวียดนาม และ กัมพูชา ยกตัวอย่าง เวียดนาม โดย VTV ประกาศซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 2022 เป็นเงินถึง 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 532 ล้านบาท) ส่วนมาเลเซียซื้อลิขสิทธิ์ด้วยตัวเงินประมาณ 32.5 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 261 ล้านบาท) จะถ่ายทอดสดฟรีทางช่อง RTM จำนวน 41 แมตช์

ส่วนที่เป็นภาคเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ แต่ฟีฟ่าระบุไว้ชัดเจนว่า จะต้องมีการถ่ายทอดสด

# สยามกีฬา

Siam Sport  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 1 พฤศจิกายน 2565

ปีที่: 38 ฉบับที่: 13756

Col.Inch: 66.44 Ad Value: 83,050

หัวข้อข่าว: เร่งจับตีสโมสรในวีทนี้ ลิขสิทธิ์บอลโลก

หน้า: 1 (กลาง), 11

PRValue (x3): 249,150

คลิป: สีสี่

ให้ประชาชนสามารถรับชมได้ด้วย ตัวอย่าง  
สิงคโปร์ จะถ่ายทอดสดผ่านสตรีมมิ่ง โดย  
StarHub และ Singtel สนนราคา 64 แมตช์  
อยู่ที่ 98 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ  
2,636 ล้านบาท) แต่จะถ่ายทอดแบบฟรี ทู  
แอร์ ในแมตช์สำคัญ 9 แมตช์ ทาง MediaCorp  
ช่อง 5 ขณะที่ ฟิลิปปินส์ ผ่านทาง TAP สามารถ  
รับชมทุกแมตช์ผ่านระบบเบย์เปอร์วิว ที่ 1,999  
ล้านเปโซ (ประมาณ 1,306 ล้านบาท)



ถอดบทเรียนโศกนาฏกรรมจากคน  
 หมู่่มาก.....● หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  
 ยักษ์ใหญ่สารพัดสีจำหน่ายมากที่สุดของ  
 ประเทศ ฉบับประจำวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน  
 2565.....● ถือเป็นเหตุการณ์  
 เศร้าสลดช็อกความรู้สึกของคนทั้งโลก

กรณีเหตุโศกนาฏกรรม เทศกาลฮาโลวีน ที่ย่านอิทวอน แหล่งสถานบันเทิง  
 ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เมื่อคืนวันที่ 29 ต.ค.ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตจาก  
 การเบียดเสียดจนขาดอากาศหายใจและเหยียบกันตายกว่า 150 ราย และได้  
 รับผิดชอบต่ออีกเป็นจำนวนมากโดยผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว 1 ราย เป็นหญิง  
 สาวชาวไทยที่ไปเรียนภาษาที่เกาหลีใต้...“ธนูเทพ” ขอแสดงความเสียใจกับ  
 ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ไว้ ณ  
 ที่นี้.....● เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ  
 และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาระบุถึงความคืบหน้าของเหตุ  
 โศกนาฏกรรมที่ย่านอิทวอนกรุงโซลว่าได้รับรายงานจาก  
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้  
 เมื่อคืนวันที่ 30 ต.ค. 2565 ยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจาก  
 เหตุการณ์ดังกล่าวมีอย่างน้อย 153 คน และผู้ได้รับ  
 บาดเจ็บ 133 คน ขณะที่ผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวไทยยังอยู่ที่  
 1 ราย ส่วน คนไทยอีก 1 ราย ที่เพื่อนแจ้งต่อสถาน  
 เอกอัครราชทูตไทยฯ ว่าหายตัวไปภายหลังไปร่วมงานดังกล่าว  
 นั้น ล่าสุดทราบว่าคนไทยรายนี้ปลอดภัยดี... อย่างไรก็ตาม  
 สถานเอกอัครราชทูตไทยฯขอแนะนำให้คนไทยในเกาหลีใต้  
 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปท่องเที่ยวในงานเฉลิมฉลองที่อาจจะ  
 มีความหนาแน่นในช่วงนี้ ทั้งนี้ สามารถติดต่อ สอบถาม หรือ  
 ตรวจสอบเกี่ยวกับคนสูญหายได้ที่ช่องทางของทางการ  
 เกาหลีใต้ หมายเลขโทรศัพท์ 02-2199-8660 และหากคน  
 ไทยคนใดต้องการความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูต  
 ไทยฯสามารถติดต่อมายังเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน 010-6747-  
 0095, 010-3099-2955 ได้ตลอดเวลา ยืนยันหนักแน่นพร้อมดูแลคน  
 ไทยอย่างเต็มที่.....● ขณะเดียวกันทางด้าน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า  
 ราชการกรุงเทพมหานคร ได้ระบุถึงโศกนาฏกรรมอิทวอน เกาหลีใต้ว่าถือเป็น  
 บทเรียนที่สำคัญมากและเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเหตุการณ์ที่อิทวอนส่วน  
 หนึ่งเกิดจากที่ไม่ได้จัดงานมา 2 ปี ทำให้มีคนมาร่วมงานจำนวนมาก...ได้สั่ง

กำชับ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในเรื่องนี้เพราะ เทศกาลลอยกระทง เป็นเรื่องที่คล้ายคลึงกัน คือไม่ได้จัดงานมา 2 ปี แล้วเช่นกัน การจัดงานเทศกาล ลอยกระทง ในวันที่ 8 พ.ย. นี้จึงต้องมี มาตรการเรื่องทางเข้าและทางออกอย่างชัดเจน มีเจ้าหน้าที่เฝ้าเพื่อตรวจนับจำนวนคนภายในงาน ถ้าเป็นไปได้จะให้ใช้ กล้องซีซีทีวี ช่วยตรวจสอบ โดยมีศูนย์บัญชาการบริเวณทางเข้าทางออก ให้เน้นเรื่องความปลอดภัย มาเป็นอันดับหนึ่ง รวมทั้งไม่ให้มีการละเล่นในพื้นที่จัดงาน โดยให้ออกห่างจากพื้นที่และจัดในที่โล่ง ทั้งนี้ไม่ได้กังวลเรื่อง การเบียดกันจนเสียชีวิต เพราะ การเบียดและตกน้ำ อันตรายกว่า โดยให้ทุกเขตใน กทม. ที่จัดงานลอยกระทงจะต้องจัดทำแผนส่งเข้ามาด้วย ทั้งนี้อยากฝากถึงประชาชนทุกคนต้องระวังตัวกันด้วยโดยทาง กทม. พยายามจะออกมาตรการที่เข้มงวดที่สุด หากเห็นว่ามีความปลอดภัยก็ให้รอและหมุนเวียนกันเข้าไป โดยหวังที่สุด คือ กลอง โอง อ่าง ที่อยู่ริมน้ำ หาก กล้องซีซีทีวี จับความหนาแน่นของประชาชนที่เดินทางเข้าออกหากพบมีความหนาแน่นเกินไปก็จะไม่ให้เข้าและให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น หรือรอจนกว่าจะสามารถเข้าไปในงานได้อย่างปลอดภัย.....● นอกจากนี้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยังเน้นย้ำว่า ช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาได้สั่งตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบันเทิงทั้งหมดในกทม. เพราะกังวลเรื่องทางเข้าทางออกอย่างไรก็ตามสภาพพื้นที่ของเราอาจไม่เหมือนที่อิตาลี แต่มีที่ สีส้มชอย 2 ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือมีทางเข้าที่แคบและมีร้านค้าหลายร้านอยู่ภายใน จึงต้องไปดูจุดเสี่ยงต่างๆ โดยมอบหมายให้ พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. เข้าไปดูจุดเสี่ยงต่างๆ คิดว่าทางเขตมีข้อมูลอยู่และผู้ประกอบการให้ความร่วมมือดีมากทุกคนเข้าใจว่าหากเกิดเหตุขึ้นมาจะมีความรุนแรงมาก จึงต้องมี มาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงเหมือนที่อิตาลี... ถือเป็นเรื่องถูกต้อง ที่เร่งทำงานเชิงรุก ถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันเหตุร้าย.....● ผ่างๆ...เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.ต.อ. ธีรยุทธ เพราะสุนทร ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  
แห่งชาติ (กสทช.) ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค.  
2565...ทั้งนี้ พล.ต.อ.ณัฐพร ได้รับการ  
คัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจาก  
วุฒิสภา เข้ามาเป็น กสทช. ด้านอื่นๆ  
(กฎหมาย) ถือเป็น กสทช. คนที่ 6 จาก  
ทั้งหมด 7 คน โดยขณะนี้ยังขาดอยู่อีก 1 คน ได้แก่ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม  
ที่ยังอยู่ในระหว่างสรรหา...โปรดรับทราบโดยทั่วกัน จบข่าว.....●  
สังคมทั่วไป...มันเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์ รองอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรฝึก  
อบรมหลักสูตรอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ 63 หัวข้อ “บทบาทของพนักงานอัยการในการ  
คุ้มครองสิทธิประชาชน กรณีการตายผิดธรรมชาติ และกระบวนการในการ  
ชันสูตรพลิกศพ” ที่ห้องเพชรชมพู โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ 3 พ.ย. 09.00 น.  
.....● พระราชทานเพลิงศพ สุวรรณ พรหมขำ (โหลง) บิดา วรินทร์พร  
ศิริฐานวัชร ภริยา พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ รอง ผบช.สอท. วัดละหาร  
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 2 พ.ย. 15.00 น. ....●  
ฌาปนกิจศพ ผ่องฉวี กาญจนพุดไทร วัดคงคา จ.นนทบุรี 3 พ.ย. 11.00 น.  
.....● ศพ อาจารย์กรรณิการ์ มหาสารินันท์ ภรรยา ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย์ ปวีตร มหาสารินันท์ ตั้งสวดศาลา 11 (มีนะนันท์)  
วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน 18.00 น. 2 พ.ย. ค่ำสวดท้าย ฌาปนกิจ 3 พ.ย.  
17.00 น. ....● ศพ ชัยรัตน์ (เลื่อน) วโรดมสถาน อดีตผู้สื่อข่าว  
นสพ.สยามรัฐ ตั้งสวดวัดม่วง ซอยเพชรเกษม 63 บางแค 18.30 น. ถึง 4 พ.ย.  
ฌาปนกิจศพ 5 พ.ย. ....●

